






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานสถานการณ์ระบาด+รณรงค์วัคซีน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, mcot, newtv, pptvhd36) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ในไทยว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรักษาใน รพ. 2,356 ราย เฉลี่ยวันละ 336 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยมากกว่าครึ่งเป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่เหลือเป็นผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ลดลงมาก แนะนำประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักจากทั้ง 2 โรค - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี คร. กล่าวว่า ในสัปดาห์มีการเปิดภาคเรียน ขอให้ผู้ปกครองและครูสังเกตอาการ คัดกรองเด็กป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้หยุดอยู่บ้านรักษาให้หาย ลดโอกาสแพร่เชื้อในโรงเรียน	-
 กัญชา ประเด็น สสจ.สั่งใช้ยากัญชาดูแลผู้ป่วยทุกเคส สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ สส. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ ระบุมีการสั่งการจากสสจ.แห่งหนึ่งให้แพทย์สั่งจ่ายกัญชาในผู้ป่วยแบบประคับประคองทุกเคส คล้ายให้เป็นตัวชี้วัด ว่า ทราบเรื่องแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1.การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกัญชา มีข้อมูลการศึกษาว่าสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง โดยในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยแบบประคับประคอง เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการปวดได้ และกัญชาทางการแพทย์ก็มีตำรับจำนวนมากที่มีการศึกษาวิจัยเป็นที่รองรับ และ 2.เรื่อง KPI เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการตัดถ้อยคำออก และเหลือเฉพาะบางถ้อยคำไว้ เมื่อมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
การประชุม คกก.สุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก.) -ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ว่า ทีมงานของนายอนุทิน แจ้งว่า ในวันที่ 15 พ.ค. 2566 รมว.สธ. ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคกก.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สنج.คกก.สุขภาพแห่งชาติได้	
ประชุมวิชาการสมาคมความรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชียระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมความรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (The 9 th Asian Health Literacy Association International Conference 2023) โดยจัดประชุมร่วมกับสมาคมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย สมาคมความรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย และม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 -17 พ.ค. 66 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักบริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานเรื่องความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.	
ความปลอดภัยในการทำงาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงาน แนะนำวิธีดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรคซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เมื่อไปพบแพทย์และไม่นึกถึงว่าอาจเป็นโรคจากการทำงานจะทำให้การวินิจฉัยพลาดไปรักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สามารถป้องกันได้โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ป้องกันตนเองจากสารเคมี และเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เลือกตั้ง 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผจก., changmainews, mcot, prd, newtv, ch7)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยหลังผลเลือกตั้งออกอย่างไม่เป็นทางการ มีแนวโน้มที่ความเครียดของประชาชนจะสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่มีสมาชิกหลายกลุ่มวัย ที่อาจมีผลต่อมุมมองทางการเมืองที่แตกต่าง ครอบครัวและชุมชนควรสื่อสารกัน ด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และป้องกันความขัดแย้งอันจะนำไปสู่ความรุนแรง ทั้งในครอบครัวหรือในสังคม และไม่ควรล้อเลียน ไม่ซ้ำเติมความผิดหวัง รวมทั้งดูแลอารมณ์ตนเอง เข้าใจยอมรับความเห็นต่าง ป้องกันขัดแย้งรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผย กรณีมีการเผยแพร่ข้อความ ออย.มะกัน สั่งเพิ่มคำเตือน “เสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ” ลงบนฉลากวัคซีน “ไฟเซอร์ - โมเดอร์นา” พบว่าเป็นข่าวบิดเบือน เนื่องจากคำเตือนมีอยู่ในฉลากตั้งแต่แรกแล้ว</p>	
<p>ติดตามการดำเนินงานขยายเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.ตาก เยี่ยมชมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง เพื่อติดตามวิธีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทองให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พบว่า การมีหน่วยงานศูนย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้สามารถสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ก่อให้เกิดความรู้-ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยการออกไปให้ความรู้และประสานช่วยเหลือกรณีเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วมีปัญหาลูกอุปสรรค</p>	
<p>แคมเปญ เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, INN)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรณรงค์อนามัย ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ในกลุ่มประชาชนกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ภายใต้แคมเปญ เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย เริ่มให้บริการฟรีแล้ววันนี้ โดยจะได้รับรณรงค์อนามัยครั้งละ 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี ขณะนี้ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง 30 บาทเท่านั้น ส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการ อยู่ระหว่างรอความชัดเจน และ สปสช.จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง</p>	
<p>พายุโมคา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ INN</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุโมคา พร้อมให้เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หากได้รับการร้องขอจากนอกประเทศ</p>	
<p>แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 79 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating climate action in Asia and the Pacific for sustainable development” ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว ช่วยสร้างระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม สำหรับประเทศไทยได้ปรับปรุงเป้าหมายและจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน ปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 และสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค</p>	
<p>เดินทางแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรม สบส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลที่มีข้อมูลเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการรับจ้างอุ้มบุญ ยกกระดับคดีอุ้มบุญเป็นคดีพิเศษ เพิ่มอัตราโทษผู้กระทำผิด ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ยังไม่พบรายงานข้อมูลหญิงรับจ้างอุ้มบุญผิดกฎหมายเป็นระยะ พร้อมเดินทางแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ทบพท.ร่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเพิ่มอัตราโทษปรับและจำคุกแก่ผู้รับจ้างตั้งครรภ์แทนคนกลางหรือนายหน้า เพื่อป้องปราม มิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จำนวน 108 แห่ง พบว่ามีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์เฉลี่ยสูงถึง 46% ให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกว่า 20,000 รอบการรักษา การผสมเทียมกว่า 12,000 รอบการรักษา สร้างรายได้กว่า 4,500 ล้านบาท และด้วยรายได้ทางการแพทย์ที่มีมูลค่านับพันล้านบาท จึงเกิดการลักลอบทั้งเป็นผู้จ้างอุ้มบุญ หญิงรับจ้างอุ้มบุญ และนายหน้าต่างๆ</p>	
<p>สารเคมีระเบิด จ.นนทบุรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, mcot) - จนท. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ตำรวจ สภ.บางใหญ่ และจนท.ทต.บ้านบางม่วง ร่วมกันตรวจสอบจุดเกิดเหตุสารเคมีระเบิด ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ มีผู้เสียชีวิต 1 คน ได้รับบาดเจ็บ 4 คน บ้านพัง 7 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ เสียหายจำนวนมาก ตรวจสอบเบื้องต้นสาเหตุการระเบิดเกิดจากมอเตอร์ชัตตองทำให้เกิดประกายไฟ กระเด็นไปติดสารเคมี พร้อมนำตัวอย่างสารเคมี 3 ชนิด คือ แป้งทัลคัม ผงทองแดง และผงอลูมิเนียมไปตรวจสอบ ทั้งนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับความเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย แต่กำลังหาหลักฐานอื่นมาประกอบเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มอีก</p>	